

KẾ HOẠCH
ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC.
NĂM HỌC 2024-2025

Căn cứ Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;

Căn cứ chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các trường mầm non. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong nhà trường;

Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non;

Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2013 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2024-2025 của Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Gia Nghĩa;

Trường Mầm non Hoa Anh Đào xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn an ninh trường học, năm học 2024-2025 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của

Đảng, pháp luật của nhà nước; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn bảo vệ vật tư, tài sản trong trường học.

- Tạo môi trường ổn định đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trong trường.

- Nhằm phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng các khu dân cư, phường, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự.

- Việc triển khai thực hiện phải khẩn trương, đúng quy định, sâu rộng trong các khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và cán bộ, nhân dân mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

II. Nội dung biện pháp:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

Tổ chức công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp liên quan an ninh trật tự; những quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, luật ATGT; những quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo, về rèn luyện giáo dục phẩm chất đạo đức của trẻ; nội quy, quy định của nhà trường về công tác an ninh trật tự...nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên phụ huynh và học sinh.

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về công tác an ninh trật tự trường học nhà trường đã tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nắm mục đích, ý nghĩa và những nội dung của công tác an ninh trật tự trường học.

Thông qua các đối tượng học sinh làm công tác tuyên truyền đến toàn thể các bậc phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương.

Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản của Đảng, nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp liên quan an ninh trật tự trường học, những quy định của pháp luật về chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống HIV, phòng chống tệ nạn xã hội, luật an toàn giao thông, những kiến thức của chương trình về thực hiện chuyên đề giáo dục lễ giáo được tích hợp, lồng ghép trong các môn học cho trẻ, quy định, nội quy của nhà trường về công tác bảo vệ an ninh trật tự trường học nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ giáo viên và các cháu. Việc tuyên truyền phải mang tính thường xuyên, liên tục và định hướng trong từng thời điểm cụ thể.

Tổ chức ký cam kết xây dựng "An ninh trật tự trường học".

Công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình được thực hiện thường xuyên như việc thực hiện chuyên đề lễ giáo cho trẻ, trong công tác bảo vệ trường học và việc thực hiện các nội quy của nhà trường đề ra như đón, trả đúng giờ quy định, giáo viên tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ mặt...

Tích hợp lồng ghép kiến thức về lễ giáo cho trẻ vào các môn học. Giáo dục lễ giáo cho trẻ là giáo dục những hành vi có văn hóa trong nói năng cư xử, biết thưa gửi, vâng dạ, cách chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và tất cả những hành vi.

2. Kiện toàn công tác tổ chức.

Tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong và ngoài trường đặc biệt là đối với Công an phường để tuyên truyền giáo dục về công tác an ninh trật tự trường học nói riêng và trên toàn địa bàn nói chung.

Nhà trường thành lập Ban an ninh trật tự nhà trường, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công các thành viên phụ trách theo các mảng hoạt động cụ thể.

Tổ chức phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường các ngày nghỉ lễ, tết đảm bảo an toàn trường học.

3. Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an và các cơ quan, tổ chức về “An toàn về an ninh trật tự”:

Nhà trường phối kết hợp với công phường thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện thông tư 23/2012/TT-BCA đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhằm tăng cường giáo dục, vận động cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh, bổ sung quy chế phối hợp hoạt động.

Xác định rõ trách nhiệm vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học tại nhà trường.

Phối hợp, tổ chức để cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh; tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc tết gia đình người có công; có hình thức hỗ trợ, động viên cán bộ, nhà giáo, học sinh có hoàn cảnh gia đình khăn nhân dịp tết âm lịch.

Phối hợp chặt chẽ với công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội: Nhà trường cần chủ động phối hợp với công an địa phương xây dựng kế hoạch, nắm bắt thông tin, xử lý tình huống an ninh trật tự liên quan, kiến nghị với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự khu vực xung quanh trường học.

Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, nhà trường chủ động phối hợp, tạo điều kiện (cả về vật chất, cơ chế, ...) để tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đội ngũ, tạo lòng tin, kích thích đội ngũ mạnh dạn đóng góp hình thành nhận thức mới, từ đó có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội qui cơ quan, qui chế chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, của ngành.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ có thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh trật tự trường học.

4. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật xung quanh trường học.

Cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung quanh trường học.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp đặc điểm của xã của trường, kế hoạch được cụ thể hóa theo từng tháng, thành lập ban chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch, trưởng ban phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong công tác phối hợp, chỉ đạo. Hàng năm có đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo định kỳ về tình hình an ninh trật tự trường học lên phòng giáo dục. Phân công cán bộ công tác y tế trường học và được cung cấp những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ, để thực hiện tốt các hoạt động sơ cứu, cấp cứu tại nạn thương tích bất ngờ ngoài ý muốn xảy ra.

Chỉ đạo các lớp xây dựng kế hoạch như các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, giáo viên thường xuyên kiểm tra phát hiện các loại đồ dùng, đồ chơi

sắc nhọn, các ổ cắm điện phải đảm bảo an toàn, các bể nước ở nhà vệ sinh có nắp đậy, đồ chơi ngoài trời, cải tạo môi trường an toàn đối với trẻ, xây dựng tủ thuốc và các dụng cụ sơ cứu theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của giáo viên để góp ý bổ sung kịp thời trong việc thực hiện kế hoạch, nhất là công tác bảo vệ trường học trong những ngày mưa bão, tết lễ.

III. Tổ chức thực hiện:

Trên đây là kế hoạch xây dựng trường mầm non Hoa Anh Đào “An toàn về an ninh trật tự” năm học 2024-2025. Ban chỉ đạo an ninh trật tự, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện tốt kế hoạch đề ra./.

Noinhận

- Phòng GD&ĐT (b/c);
 - CA phường (p/h)
 - Lưu
- VP.

HIỆU TRƯỞNG



Trần Thị Thu